

บทที่ 2

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ส่วนที่ 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามพระราชดำริ โครงการถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ และอื่นๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้าน เป็นที่มาของการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามพระราชดำริ และโครงการถวายเป็นพระราชกุศล โครงการเทิดพระเกียรติ และอื่นๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยโดยกระทรวง

สาธารณสุข ได้น้อมนำพระราชดำริ และกระแสพระราชดำริสของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามพระราชดำริและโครงการถวายเป็นพระราชกุศล โครงการเทิดพระเกียรติ และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.1 โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาดำเนินการในปี พ.ศ. 2555 - 2559

ด้วยพระเมตตาที่เต็มเปี่ยมอยู่ในพระราชหฤทัยที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย จากกระแสพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไร ก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ที่ทรงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน ให้มีความสุขกับในการบริโภคอาหาร และทรงมีพระราชดำริสถึงพสกนิกรไทยว่า “สามสิบบาทรักษาได้หรือไม่” ทำให้เกิดเป็นโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากให้เข้าถึงบริการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม

โครงการรากฟันเทียมเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าความเจริญและการพัฒนามาสู่ประเทศไทย โดย

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแห่งศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันศึกษาวิจัยจนสามารถผลิตรากฟันเทียมจากโลหะ ซึ่งเดิมรากฟันเทียมเคยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงมากเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รากฟันเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ทำจากโลหะไทเทเนียม ใช้แทนรากฟันธรรมชาติ โดยฝังลงในกระดูกขากรรไกร เพื่อใช้เป็นหลักช่วยยึดฟันเทียมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าฟันธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2550-2554 มีการพัฒนารากฟันเทียมในประเทศไทยให้เป็นรากฟันเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาต่ำ เพื่อใช้และจำหน่ายภายในประเทศ และรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยการฝังรากฟันเทียม เพื่อไปยึดติดกับฟันเทียมโดยการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรล่างจำนวน 2 ราก ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน

10,000 ราย ทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียม กลับมาบดเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง และมีความพึงพอใจอย่างมาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 3 มิถุนายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียม ว่า “ข้าวอร่อย”

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านทันต ศาตราณสุขต่อพสกนิกรไทย เนื่องจากยังมีผู้สูงอายุเป็น จำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องฟันเทียมหลวมหลุดและมีความ ต้องการฝังรากฟันเทียมอีกเป็นจำนวนมาก กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางทันตกรรมและได้ร่วมดำเนินการ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 ราย ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบริการด้าน ทันตกรรมยังคงมีความต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558-2559 เพื่อให้โอกาสเท่าเทียมต่อคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยการขยายเป้าหมายสำหรับผู้ป่วยใส่รากฟันเทียมรองรับฟัน เทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 ราย ถึงปี พ.ศ. 2559

2. โครงการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.1 โครงการสาธารณสุขรวมใจมอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน ดำเนินการในปี 2558

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อลดอัตราการความชุก การเกิดโรคตาบอดจากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุก ทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยตาบอด จากต้อกระจกโดยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและลดเวลา การรอคอยผ่าตัด โดยในการดำเนินงาน มีการคัดกรอง สายตาผู้สูงอายุ 60 ปี จำนวน 5,326,735 ราย และการ ผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอดจำนวน 73,169 ราย โดยมีการ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลผ่านโปรแกรม vision 2020 อบรมการใช้โปรแกรม vision 2020 ในเขตสุขภาพ 12 เขต เพิ่มศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพ อบรมแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไป: หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น และการส่งต่อ 3 รุ่น จำนวน 81 คน อบรมพยาบาลใน

โรงพยาบาลชุมชน หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ เบื้องต้นสำหรับพยาบาลใน รพช. 6 รุ่น จำนวน 685 คน สนับสนุนการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ อบรมผู้นำ อสม.ใน การคัดกรองสายตาเบื้องต้น สนับสนุนคู่มือการคัดกรอง ภาวะตาบอด อุปกรณ์คัดกรองสายตา (แผ่นอักษรตัวอี (E)) แก่เขตสุขภาพเพื่อให้ อสม. คัดกรองสายตาเบื้องต้นใน ชุมชน สนับสนุนทีมเสริมช่วยผ่าตัดต้อกระจก ณ โรง พยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี จำนวน 167 ราย ติดตาม เยี่ยมการดำเนินงานในเขตสุขภาพ เขต 10, 12 นำเสนอ รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย รวมทั้งนำเสนอ โครงการผ่าตัดต้อกระจกในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ในหัวข้อ “Eliminate Blinding Cataract in Thailand: Innovative Solutions to an Old Challenge”

3. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

3.1 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ ปีพ.ศ. 2557 - 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลง กรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนายกิตติมศักดิ์ของ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และทรงสนพระราช หฤทัยในกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 12

แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ ทุรกันดาร พระองค์ทรงพระอุทิศสละเสด็จพระราชดำเนิน ไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาล

พสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บป่วยโดยทั่วหน้าเสมอกัน ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ความว่า “ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

เพื่อแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่มาตรฐาน

สากล ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในเขตชนบทในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการชั้นสูงตระหง่านสุข และรับบริการงานเวชกรรมฟื้นฟูที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เช่นเดียวกับประชาชนในเขตเมือง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล ส่งผลให้ประชาชน ตลอดจนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือชั้นสูงตระหง่านสุข ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ทั้งผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความรู้ทางวิชาการ และมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้

4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.1 โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน โดยร่วมบูรณาการกับกรมอนามัยในงานไอโอดีนแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเป็นหลักชัยให้พสกนิกรไทยรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน ให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันที่สภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเห็นชอบ ให้วันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 พระองค์ทรงสนพระทัยให้การสนับสนุนส่งเสริมการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนมาโดยตลอด เป็นผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับวันไอโอดีนแห่งชาติโดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงประกอบอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคที่ทำลายความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง เพราะคนที่ป่วยโรคดังกล่าว จะมีความบกพร่องในการพัฒนาการทางสมอง ทำให้เป็นใบ้ งั้น หูหนวก ตาเหล่ เตี้ย แคระแกรน อาจจะมีโรคไตได้ มีความพิการทั้งทางร่างกายและสมอง แม้การให้ไอโอดีนภายหลังจะทำให้ร่างกายทารก และเด็กเจริญเติบโตได้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสติปัญญาให้กลับมาอยู่ในระดับตามศักยภาพเดิมได้

ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มีการจัดนิทรรศการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในงานวันไอโอดีนแห่งชาติ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ ซึ่งในส่วนของนิทรรศการได้จัดแสดงผลการดำเนินงานใน

การจัดโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งแสดงผลการเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคตั้งแต่ปี 2554-2557 เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

4.2. โครงการเด็กไทยแถมใส่ (Healthy Kids Healthy Food) ถวายเจ้าฟ้าทักษิณการ ปี พ.ศ. 2557 – 2560

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมพลังเพื่อเด็กไทยแถมใส่” ร่วมกันดำเนินโครงการเด็กไทยแถมใส่ (Healthy Kids Healthy Food) ดำเนินโครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 1. การเกษตรในโรงเรียน 2. สหกรณ์นักเรียน 3. การจัดการอาหารของโรงเรียน 4. การติดตามภาวะโภชนาการ 5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้

ถูกสุขลักษณะ 7. การจัดการบริการสุขภาพ 8. การจัดการเรียนรู้: เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย

ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพที่สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 13 รายการ อาทิ คู่มือการทำเกษตรในโรงเรียน คู่มือการจัดการเรียนรู้สหกรณ์นักเรียน ชุดเรียนรู้โภชนาการสมวัยเด็กไทยแถมใส่ ชุดเรียนรู้ด้านพันธุกรรมและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาชุดเครื่องมือ สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหาร นักปฏิบัติงาน นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน สนับสนุนเผยแพร่สู่โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 544 แห่ง ทั่วประเทศอบรมและพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพ ภายใต้หลักสูตร “เจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแถมใส่” จำนวน 2 หลักสูตร สำหรับที่มหาวิทยาลัยระดับจังหวัด-เขต (2 ครั้ง) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน (21 รุ่น) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 1,969 คน ครอบคลุม 333 โรงเรียน ใน 51 จังหวัด

5. โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5.1 โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทยตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคเป็นโรคขาดสารอาหาร และสุขภาพ

อ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ขาดการศึกษา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน

3 แห่ง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เป็นที่มาของโครงการส่งเสริม โภชนาการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ภายใต้แผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) ทั้งนี้กระทรวง สาธารณสุขร่วมดำเนินการสนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีน ยาเม็ดธาตุเหล็ก เกลือเสริมไอโอดีน โปสเตอร์ที่วัดส่วน สูง เพื่อส่งเสริมโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร

5.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ปี 2558

เป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงส่งเสริม ให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึง อายุ 3 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อช่วยให้ ทารกมีการเติบโตเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยในครรภ์ เกิด รอด และเจริญเติบโตเต็มที่ต่อไป เป็นที่มาของการดำเนิน โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 โดยดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมกระบวนการ พัฒนาเป็น ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ทั่วประเทศ และขอความร่วมมือ สถานบริการทุกแห่งจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร 6 เดือนหลัง คลอดจากผลการติดตามการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนใน

หญิงตั้งครรภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตสื่อต้นแบบเน้นในกลุ่มหญิงตั้ง ครรภ์ และให้นมบุตร 6 เดือนหลังคลอด จัดทำสารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จัดทำการ์ตูน เคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน

ผลการดำเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 52,171 แห่งหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง 42,665 แห่ง สุ่มสำรวจหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการใน สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 61 จังหวัด จำนวน 33,341 คน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ 94.6 ผลิตสื่อต้นแบบโดยจัดทำสารคดีสั้นผ่านรายการ แสบป๊ะไซไซดี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2558 เผยแพร่ทางยูทูป จัด ทำการ์ตูนเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องไอโอดีน เพื่อนรัก เรารัก ไอโอดีน และจัดรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติภายใต้ Theme งาน “หมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านัก โภชนาการ:ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน”

5.3 โครงการควบคุมหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ ในแผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ ปี 2554 - 2558

เริ่มดำเนินการปี 2554 งบประมาณ 6.677 ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพ

1.1 การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ ครู ในสังกัด ตชด. และ กศน. ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 475 คน

1.2 การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ ครู ครูพระพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ จำนวน 2 รุ่น ในพื้นที่ทรงงานใหม่ คือ จังหวัดลำปางและจังหวัดศรีสะเกษ

1.3 การพัฒนาศักยภาพพนักงานจุล- ทัศน์กร ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี webcam เพื่อการ ตรวจวินิจฉัยโรคหนองพยาธิ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสังกัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง (เจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิก) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน พื้นที่โครงการพระราชดำริ ทั้งหมด 4 รุ่น รวม 127 คน

1.4 การพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนและชุมชนต้นแบบ ดำเนินการสนับสนุนและ พัฒนาโรงเรียน ตชด. ต้นแบบ ทั้งหมด 16 โรงเรียน และ ชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน

2. พัฒนาค้นแบบสื่อวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค้นแบบตำรา/หนังสือคู่มือครู ด้านโรคปริศนาหนองพยาธิ ค้นแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาชนเผ่าและค้นแบบสื่อความรู้โรคหนองพยาธิ ค้นแบบสื่อวิชาการ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของโรคหนองพยาธิเพื่อนำไปให้ความรู้แก่นักเรียนในรูปแบบของภาพม้วน Roll

2.1 จัดกิจกรรมอบรมแกนนำและผู้นำในพื้นที่และชุมชนค้นแบบจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และโรงเรียนมัธยม ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2.2 นิเทศติดตามและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคหนองพยาธิ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ และเก็บข้อมูลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนดังนี้

- ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเคลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

- ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจอบ่าคี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก

- ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

3. การอบรมตรวจสอบคุณภาพพนักงานจุลทรรศน์กร และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ จัดอบรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ตามมาตรฐานทางวิชาการ อบรมหลักสูตรพนักงานจุลทรรศน์กรในพื้นที่

ภาคเหนือและภาคใต้พร้อมพัฒนาศักยภาพด้วยกล้องเว็บแคม และติดตามความก้าวหน้าประเมินการดำเนินงานในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบคุณภาพพนักงานจุลทรรศน์กร ตามโครงการพระราชดำริฯ

4. รณรงค์สร้างความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคในพื้นที่ภูเขาพัฒนา จังหวัดน่าน อำเภอป่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ

4.1 รณรงค์สร้างความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพอำเภอป่อเกลือ จังหวัดน่าน

- บ้านนาคอก ตำบล ป่อเกลือใต้

จำนวน 100 คน

- บ้านน้ำจูน ตำบล ป่อเกลือเหนือ

จำนวน 50 คน

- บ้านส่ว ตำบล ดงพญา

จำนวน 50 คน

- บ้านนาขวาง ตำบล ป่อเกลือใต้

จำนวน 50 คน

- บ้านนาคอก ตำบล ภูฟ้า จำนวน 50 คน

4.2 ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

- โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตพงศ์

ตำบลขุนน่าน จำนวน 120 คน

- ศูนย์การเรียนรู้บ้านกิวจันทร์ ตำบลขุน

น่าน จำนวน 100 คน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้อัตราชุกโรคหนองพยาธิในนักเรียนและประชาชนมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2554 พบอัตราชุกของโรคหนองพยาธิร้อยละ 26.8 และในปี พ.ศ. 2558 พบอัตราชุก ร้อยละ 11.3

5.4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขภาพศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น “สุขภาพศาลา” นอกจากนี้จะเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนแล้วยังก่อให้เกิดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นสุขภาพศาลาพระราชทาน เป็นสถานบริการสุขภาพ ให้บริการขั้นพื้นฐานแบบผสมผสานทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันและเฝ้าระวังโรค เป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาสุขภาพของชุมชน สอนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนมีโอกาสเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในอนาคตได้

ผลการดำเนินงานตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของสุขภาพศาลาพระราชทานฯ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่จันทะ จังหวัดตาก บ้านเลตองคุ จังหวัดตาก บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี บ้านปิล็อกคี จังหวัดกาญจนบุรี บ้านลีลานนท์ จังหวัดนราธิวาส หม่อมราชวงศ์ เฉลิมลักษณ์ จันทรเสนา จังหวัดตาก รางวัลอินทรีา คานธี จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ่ม จังหวัดเชียงราย บ้านป่าหมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านแพรกตระคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านสุขภาพภายในสุขภาพศาลาพระราชทานฯ และพัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นระบบจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่จันทะ จังหวัดตาก บ้านเลตองคุ จังหวัดตาก บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี บ้านปิล็อกคี จังหวัดกาญจนบุรี บ้านลีลานนท์ จังหวัดนราธิวาส บ้านป่าหมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพสำหรับสุขภาพศาลาพระราชทานฯ และพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสุขภาพศาลาพระราชทานฯ (พัฒนาต้นแบบสุขภาพศาลาพระราชทานฯ)

5.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการสวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการโครงการสวนพระองค์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับงบประมาณดำเนินงานนั้น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนโครงการสวนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี 2539 สำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ เพื่อแสดงออกซึ่งความสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการในปี 2555 - 2559 จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการจัดสวนสมุนไพร-ไม้หอม 2) โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ 3) โครงการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นสมุนไพรให้คงสภาพและพร้อมใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้คุณภาพ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกทำลายป่า และลดภาวะโลกร้อน

ผลการดำเนินงาน

1. สำรวจและปลูกสมุนไพรเป็นไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่สูญหายไปจำนวน 23 ชนิด ๆ ละ 2 ต้น รวม 46 ต้น และจัดทำป้ายชื่อต้นไม้
2. สำรวจและวัดต้นนมเหล็กส์สักสยามินทร์ในปีที่ 3 และรายงานให้ อพ.สธ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยบำรุง

3. จัดกิจกรรมปลูกเถาวัลย์เปรียงจำนวน 6,000 ต้นในพื้นที่ องค์การเภสัชกรรม อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปลูกพรมมิจำนวน 3 ไร่ ดูแลรักษาแปลงขมิ้นชัน พญาขอ พุทธรักษา และมะขามป้อม

6. โครงการเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

6.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระยะเวลาดำเนินการ 2545-2559

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดเนื่องจากกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างโอกาสสนับสนุน และดึงกลับสู่สังคม ดังพระดำรัส ความว่า “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทยไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พระดำรัสในวโรกาสการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO

BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากรให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้จึงขอความร่วมมือจากทุกคน”

ผลการดำเนินงาน ในปี 2558 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY และรายการ HEALTH ME ผ่านสื่อวิทยุรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY โดยการจัดกิจกรรมทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 13 จังหวัดมีผู้เข้าร่วม 5,000-6,000 คนต่อ 1 จังหวัด สนับสนุนงบดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง มีสมาชิกมารับบริการประมาณ 80-100 คนต่อวัน จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERCISE ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง และกรุงเทพมหานครประจำปี 2558 3 กิจกรรม 7 ครั้ง ค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP 2015 จำนวน 400 คน และประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยองค์ประธานเสด็จพระราชทาน จัดค่ายให้แก่เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ชื่อ “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” (TO BE NUMBER ONE CAMP) 2 รุ่น

7. โครงการตามพระราชดำรินี้ๆ

7.1 โครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สถานศึกษาและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา และพื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในเขตลุ่มน้ำจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน และเขตลุ่มน้ำหมั่นจังหวัดเลย) งบประมาณปี 2552-2555 และปี 2558 จัดสรรงบอื่นๆ ดำเนินการปี 2556 จำนวน 0.45 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 0.32 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพื้นที่มีน้ำบริโภคที่ปลอดภัย และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน สามารถสำรวจคุณภาพน้ำ และแนะนำด้านสุขอนามัยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 220 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน ศต.111 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 71 แห่ง โรงเรียนปอเนาะ 15 แห่ง ศูนย์เตาะแตะ 23 แห่ง พัฒนาแกนนำนักเรียนครูอนามัย พระพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค

7.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือนภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ

เวลาดำเนินการ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้คุณภาพน้ำบริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงาน สามารถพัฒนาให้คุณภาพน้ำบริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 10 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอในจังหวัดพัทลุงและ 1 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

7.1.3. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคที่ปลอดภัยแก่ชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ สามารถพัฒนาต้นแบบเครื่องกรองน้ำในพื้นที่สูง พัฒนาแกนนำและเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน 10 ลุ่มน้ำในพื้นที่ 6 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน 4 ลุ่มน้ำ เชียงใหม่ 2 ลุ่มน้ำ เชียงราย 1 ลุ่มน้ำ น่าน 1 ลุ่มน้ำ อุดรดิตต์ 1 ลุ่มน้ำ และพิษณุโลก 1 ลุ่มน้ำ)

ส่วนที่ 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

พระราชกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนและทุรกันดารที่ขาดแคลนทั้งด้านการศึกษา โภชนาการ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม การกำจัดหนองพยาธิ มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นที่พึ่งแก่คนในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ล้วนแสดงให้เห็นพลังการประจักษ์ถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนทุกหมู่เหล่า การเอื้อเฟื้อต่อประชาชนทุกชนชั้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริการสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งให้ชุมชน

เข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี เป็นพื้นฐาน การพัฒนาคนที่ยั่งยืน เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อโภชนาการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนถิ่นต่างๆ การเสริมไอโอดีนในการผลิตเกลือพื้นบ้านตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงชีวิตได้น้อมใจถวายงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานเงินจัดตั้งมูลนิธิศุภนิพนธ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีพระประสงค์ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้บริการขาเทียมทั้งแบบตั้งรับในคลินิกกายอุปกรณ์ในหน่วยบริการและบริการเชิงรุก โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันกว่า 36 จังหวัด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศุภนิพนธ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาหน่วยบริการร่วมในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ พบว่า การบริการด้านกายอุปกรณ์เทียมสำหรับคนพิการขาขาดยังไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจำปี 2558 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้คนพิการขาขาดสามารถเข้ารับการให้บริการขาเทียม สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้เยี่ยงคนปกติ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการขาขาด ได้แก่ ขาเทียม อุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินหรือรถนั่งคนพิการ เสริมสร้างศักยภาพคนพิการขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคม พัฒนาองค์ความรู้การผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพให้กับนักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์และทีมงานขาเทียม และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนคนพิการ มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550

สำหรับผลการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุก จัดทำกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และให้บริการซ่อมแซมแขน ขา เทียม และเปลี่ยนกายอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ ปี 2557 ดำเนินการ 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส ภูเก็ต และนครราชสีมา มีผู้รับบริการจำนวน 898 ราย ปี 2558 ดำเนินการ 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน พิจิตร ชลบุรี ลำปาง มีผู้รับบริการ จำนวน 1,597 ราย และจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด้านคนพิการระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ปี 2557 จำนวน 988 ราย ปี 2558 จำนวน 662 ราย

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมปฏิบัติสนองงานตามพระราชดำริ ในมิติด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน และได้ดำเนินการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี โดยกรมอนามัย ซึ่งในช่วงปี 2542-2557 ยังคงพบกลุ่มเด็กที่มีข้อสงสัยล่าช้าด้านพัฒนาการ มีแนวโน้มที่สูงถึงประมาณร้อยละ 30

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย สนองต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เติบโตตามศักยภาพหรือมีศักยภาพที่สูงกว่า จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

2 เมษายน 2558 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่เกิดเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ทุกคนได้รับการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่คัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการสมวัยของเด็กทุกคนในประเทศไทยที่เกิดก่อน 1 เมษายน 2558 ตามช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน สามารถจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป้าหมายกลุ่มอายุ 42 เดือน ในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2558 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ สนับสนุนคู่มือ Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) จำนวน 300,000 เล่ม Developmental Assessment for Intervention Manual (DAIM) จำนวน 30,000 เล่ม และชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 10,000 ชุด เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัด กสธ. และระหว่างกระทรวง สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่สำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมแนวทางและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ จัดทำ website เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และได้วิเคราะห์และสรุปผลการรณรงค์ฯ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง ทุกวันในช่วงการรณรงค์ฯ จัดทำระบบรายงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เมษายน ถึง กันยายน 2558) การพัฒนาระบบข้อมูลระยะยาว กำหนดแนวทางพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เอลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เอลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยจะเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนที่จำเป็นครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์กำหนด อันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยห่างไกลจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เข้มแข็งสืบไป

การดำเนินงานโดยรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ -บาดทะยักแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี และสถานบริการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในประชากรเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 2 ปี 6 เดือน - 7 ปี ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จัดทีมออกไปให้บริการในชุมชน สถาน ที่ราชการ สถานประกอบการ โรงงาน ตลาดนัด สถานีขนส่ง ในย่านชุมชน รวมถึงสถานศึกษา ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุ กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันทั่วประเทศ

ผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่ประชาชน กลุ่มอายุ 20-50 ปีทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558) พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 22,268,710 คน มีผู้มารับบริการทั้งหมด 15,161,791 คน คิดเป็นร้อยละ 68.08 ให้วัคซีน MR เข็ม ที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ทั่วประเทศ ภาพรวมทั้งประเทศมีเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 1,561,728 คน

4. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมาตรฐานสากลต้นแบบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558” สืบเนื่องจากปัจจุบันอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่ออกแบบตัดแปลงมาจากอาคารสำนักงานโดยทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้มงวดให้ความปลอดภัยทั้งต่อนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และบุคคลอื่นที่อยู่บริเวณโดยรอบอาคารภายนอกและบริเวณข้างเคียง ควรที่จะขยายงานการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและศูนย์ฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการในระดับชาติ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมาตรฐานสากลต้นแบบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558” ขึ้นโดยมอบหมายให้

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานริเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมาตรฐานสากลต้นแบบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเป็นแห่งแรก

สำหรับผลการดำเนินงาน พบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตการจ้างงานก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติสั่งจ้างจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้บริษัทผู้ก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้างงวดที่ 1 (รวม 10 งวด) และจะส่งงานงวด 1 ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จปี 2560